

Số: /SNNPTNT-TCCB

Quảng Ngãi, ngày tháng 3 năm 2024

V/v triển khai thực hiện  
và báo cáo các nội dung có liên  
quan thuộc Chương trình phòng,  
chống ma túy trong thanh, thiếu  
niên đến năm 2030 trên địa bàn  
tỉnh theo Kế hoạch số 57/KH-  
UBND ngày 14/3/2024 của  
UBND tỉnh

Kính gửi:

- Thủ trưởng các phòng, cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở;
- Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở.

Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-BCĐ ngày 26/02/2024 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh về việc thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2024; Kế hoạch số 07/KH-BCĐ ngày 26/02/2024 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh về việc thực hiện công tác phòng, chống ma túy năm 2024; trong thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành các văn bản chỉ đạo<sup>1</sup> và định kỳ báo cáo<sup>2</sup> đảm bảo theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền.

Ngày 14/3/2024, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 57/KH-UBND triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh; để đảm bảo thực hiện các nội dung có liên quan và hạn chế phát sinh nhiều báo cáo, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Thủ trưởng các phòng, cơ quan, đơn vị trực thuộc phối hợp triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời và có hiệu quả các nội dung đề ra tại Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày 14/3/2024 của UBND tỉnh đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý để biết, tích cực tuyên truyền công tác phòng, ngừa ma túy ngay từ gia đình, cơ sở giáo dục, tổ dân phố, khu dân cư mình đang sinh sống.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao và lĩnh vực phụ trách tiếp tục nghiên cứu, đề xuất tham mưu lồng ghép nhiệm vụ phòng, chống ma túy trong thanh, thiếu niên với thực hiện các chính sách, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, tạo công ăn việc làm, khắc phục tình trạng thiếu việc làm trong thanh niên.

2. Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở phát huy vai trò xung kích, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở

<sup>1</sup> Công văn số 841/SNNPTNT-TCCB và 842/SNNPTNT-TCCB ngày 05/3/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT.

<sup>2</sup> Báo cáo số 1023/BC-SNNPTNT ngày 18/3/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT.

thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy trong thanh, thiếu niên; góp phần xây dựng thể hệ thanh, thiếu niên phát triển toàn diện; có lý tưởng cách mạng; có đạo đức, ý thức công dân, chấp hành pháp luật; có sức khỏe và lối sống lành mạnh; nâng cao vai trò, trách nhiệm của thanh, thiếu niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng thời, tập trung tổ chức các đợt cao điểm tuyên truyền phòng, chống ma túy cho thanh, thiếu niên hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy (tháng 6), Ngày quốc tế phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy (26/6); Tháng Thanh niên, Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3); Ngày Pháp luật Việt Nam (09/11).

3. Các phòng, cơ quan, đơn vị trực thuộc Sở, Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh Sở chủ động triển khai thực hiện, theo dõi tình hình và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (*qua Phòng Tổ chức cán bộ*) theo các mốc thời gian báo cáo định kỳ tại Công văn số 841/SNNPTNT-TCCB và 842/SNNPTNT-TCCB ngày 05/3/2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đề nghị Thủ trưởng các phòng, cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện và báo cáo đúng thời gian quy định./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Giám đốc và các PGĐ Sở;
- Lưu: VT, P. TCCB Sở.nd

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Quang Trung**